



ราคาน้ำตาลล่วงหน้าของอินเดียลดลงอยู่ระดับต่ำสุดในรอบเดือนจากอุปสงค์ผู้ใช้ภาคอุตสาหกรรมที่น้อย และอุปทานที่เหลือเฟือ จากความกังวลในเรื่องผลผลิตน้ำตาลปีหน้า ราคาน้ำตาลล่วงหน้าสัญญาเดือนกรกฎาคมใน NCDEX ลดลง 0.103% เป็น 3,008 รูปี/100 กก. (15.64 บาท/กก.) หลังจากแตะที่ระดับ 3,002 รูปี/100 กก. นับเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายทันทีใน Kolhapur ลดลง 11 รูปี เป็น 3,047 รูปี/100 กก. (15.84 บาท/กก.)

## ปากีสถาน

TCB และคณะกรรมการกำกับภาษีกล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับผู้ค้าบางรายซึ่งกังวล ออกกลยุทธ์สำหรับการเพิ่มราคาสินค้าโภคภัณฑ์พื้นฐานในช่วงเทศกาลรอมฎอน TCB ยังไม่ได้ซื้อน้ำตาลแม้ว่าจะได้รับเชิญเข้าประมูลซื้อ 2 ครั้ง ราคาของน้ำตาลเพิ่มขึ้น 4 ธากา/กก. ยังไม่ได้รับผลกระทบจากราคาตลาดโลกตกต่ำ

เจ้าหน้าที่ของจังหวัด Binh Duong ตรวจพบตราแบรนต์สินค้าที่ผิดกฎหมายจำนวนมาก โดยทางที่มพบสินค้าที่หลากหลาย รวมถึงน้ำตาล เครื่องปรุงรส และน้ำมันปรุงอาหาร ภายใต้แบรนต์ เช่น Bien Hoa sugar

## ปากีสถาน

ในช่วงเดือนกรกฎาคม-พฤษภาคม ปากีสถานส่งออกน้ำตาล 945,033 ตัน ในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ มูลค่าส่งออกน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็น 474.512 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2,372% จาก 19.193 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ผลผลิตอ้อยในปากีสถานเพิ่มขึ้นเป็น 62.472 ล้านตันในปี 2012/13 จาก 58.397 ล้านตันของฤดูก่อน การเพิ่มขึ้นของผลผลิตน้ำตาลไม่เพียงแต่จะทำให้ราคาน้ำตาลในประเทศมีเสถียรภาพ แต่ยังสามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการส่งออก และช่วยให้การค้าเกินดุลจำนวน 231 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับประเทศในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2013

เจ้าหน้าที่ของพรรครัฐบาลกล่าวว่ารัฐบาลให้ราคาน้ำตาลต่ำกว่าตลาด 10% โดยต้องซื้อในตลาด Itwar และ Juma ในช่วงเทศกาลรอมฎอน รัฐบาลได้จัดสรรเงินจำนวน 2 พันล้านรูปี สำหรับการจำหน่ายน้ำตาลพิเศษผ่านร้านค้าสวัสดิการ

## สหภาพยุโรป

ในการเจรจาเมื่อวันจันทร์เพื่อให้บรรลุข้อตกลงสุดท้ายของปฏิรูปนโยบายด้านการเกษตรของสหภาพยุโรปมูลค่า 50 พันล้านยูโร/ปี นั้น ยังไม่มีความขัดแย้งในเรื่องการกำหนดเส้นตายสำหรับการยกเลิกโควตาการผลิตน้ำตาลในสหภาพยุโรป ผู้แทนจากรัฐบาลสหภาพยุโรป รัฐสภายุโรป และคณะกรรมการยุโรป จะถือว่า 2 วัน ของการเจรจาในลักซัมเบิร์กเป็นวันที่จะเห็นรูปแบบแนวโน้มของการปฏิรูปนโยบายการเกษตรร่วม ก่อนที่จะเปิดประชุมใหม่ในกรุงบรัสเซลส์ในวันพุธเพื่อหาข้อตกลงสุดท้าย

## ออสเตรเลีย

โรค Yellow Canopy Syndrome ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วมากในเขตพื้นที่ตอนใต้ของเขต Herbert ในรัฐควีนส์แลนด์ อ้อยในพื้นที่นั้นซึ่งกำลังแห้งเฉาลงเมื่อไม่นานนี้ ได้แสดงอาการติดโรคดังกล่าวแรงมาก ขณะที่อ้อยปลูกใหม่ในเขตตอนใต้ของ Ingham พบว่า มีอาการของโรคดังกล่าวเช่นกัน อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของรัฐและรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์จะใช้เงินจำนวน 1 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ในความพยายามที่จะหาสาเหตุของโรคดังกล่าว ซึ่งทำให้รากของอ้อยเน่า และใบอ้อยกลายเป็นสีเหลืองทั่วตลอดพื้นที่ปลูกอ้อยทางตอนเหนือของเมือง Mackay

&&&&&&&&&&&